



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ดำเนินประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อส่งจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้เสร็จสิ้นและได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครปรากฏว่ามีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรာ ดังนี้

ตำแหน่ง ชับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)(มีทักษะ) (สำนักปลัด)			
ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายสงวน แข็งธัญการ	

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(มีคุณวุฒิ) (สำนักปลัด)			
ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑	นายธนากร พรมพิลา	

ดังนั้น การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่ามีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ก.อบต.จังหวัด มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไว้แล้วแต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานจ้างฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน **ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖** ในวันเวลาราชการหากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไปถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในครั้งนี้

ดังนั้น จึงแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ทั้ง ๒ ตำแหน่ง ได้ทราบดังนี้

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น.	- ภาควิชาความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก) - ภาควิชาความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)	๑. ตำแหน่ง ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (รถบรรทุกน้ำ) (มีทักษะ) ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย(มีคุณวุฒิ)	ณ ที่ทำการ องค์การ บริหารส่วน ตำบล บ้านด่าน
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	- ภาควิชาความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง(สัมภาษณ์และหรือ ปฏิบัติ)(ภาค ค)	๑. ตำแหน่ง ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา) (รถบรรทุกน้ำ)(มีทักษะ) ๒. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย(มีคุณวุฒิ)	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นายธวัช คลังกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน